



ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษา ไตสุรัตน์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดตั้งมูลนิธิกนก ไตสุรัตน์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นทุนการจัดทำวิจัยให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

๑. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความวิริยะอุตสาหะ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
๓. กรณีเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีผลการเรียนในรายวิชาแกนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ระดับ B
๔. กรณีเป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต้องมีผลงานการประเมิณการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรทุนโดยพิจารณาจากรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอรับทุนนำเสนอ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลลัพธ์ของผลงานโดยเป็นผลงานที่มีคุณค่าและประโยชน์ให้บุคคลอื่นได้ศึกษาเรียนรู้หรือเป็นคุณูปการให้แก่สังคม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้นจะต้องเป็นผลงานรายบุคคลที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีการศึกษาที่ขอรับทุน โดยมีการนำเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่ผู้ขอรับทุน รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปีและผู้มีสิทธิได้รับทุนสามารถรับทุนติดต่อกันได้แต่ไม่เกิน ๒ ปี

วิธีการขอรับทุน...

วิธีการขอรับทุน

ผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิ ณ ห้องงานบริหารบุคคล ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยเสนอผ่านคณะ/วิทยาลัย สำนัก หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อกลั่นกรอง และให้คณะ/วิทยาลัย สำนัก หรือหน่วยงานต้นสังกัด นำส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ในการขอรับทุน ที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิ ตามเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน


ให้คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณา จากเอกสารหลักฐานข้อมูลของผู้ขอรับทุนเสนอ

กำหนดการยื่นขอรับทุน

ให้คณะ/วิทยาลัย สำนัก หรือหน่วยงานต้นสังกัด นำส่งรายชื่อ นักศึกษา คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ เพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน ภายใน ๑ เดือน หลังวันสิ้นสุดกำหนดการยื่นขอรับทุน ณ คณะ/วิทยาลัย สำนัก หรือ หน่วยงานต้นสังกัด และบอร์ดประชาสัมพันธ์ห้องงานบริหารบุคคล ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

หากมีกรณีปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิ และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗


(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
ประธานกรรมการมูลนิธิกนก ไตสุรัตน์